

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปรานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สถานที่ทำงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.

ผลงานภายหลังจบปริญญาเอก

1. ประสบการณ์ในการทำวิจัย/ผลงานทางวิจัย

ลำดับ	ผลงานวิจัย	หน่วยงานที่สนับสนุน	ปี
1	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาชุมชน เพื่อสืบค้นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา	กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ	2545
2	การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางวิชาชีพครูของครูประจำการ	สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ	2547
3	การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิธีวิทยาการวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย(สกว.)	2547
4	ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนจนอย่างยั่งยืน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง	สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย(สกว.)	2548
5	โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ (Childwatch)	สำนักงานกองทุนการ เสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)	2548 - 2550
6	การศึกษาตัวแปรด้านจิตลักษณะและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความยากจน	ศูนย์คุณธรรม	2548
7	ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	มูลนิธิสาธารณสุข แห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2549
8	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดนครสวรรค์	2549

ลำดับ	ผลงานวิจัย	หน่วยงานที่สนับสนุน	ปี
9	“เดินตามพ่อ” การจัดการเครือข่ายเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)	2549
10	โครงการวิจัย การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2550
11	“เดินตามพ่อ” หนึ่งตำบล หนึ่งทีมวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)	2550
12	การศึกษาวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)	2550
14	รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสามัคคีของเยาวชนไทย	สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)	2551
15	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)	2551
16	ชุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องพลเมืองศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย	สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)	2551
17	“แผนที่มีปัญญาท้องถิ่น” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี	สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)	2551
18	การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กำลังดำเนินการ)	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)	2552
19	การเสริมพลังการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)	2552

## ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การประเมินโครงการ การแก้ปัญหาคความยากจนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

### ผลงานทางวิชาการ

1. คู่มือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษา
2. การประเมินโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนพระพุทธศาสนา เขตการศึกษา ปี พ.ศ. 2547
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิจัยทางสังคมศาสตร์

**เกียรติประวัติในการได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติ**

- ปี 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิตผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การศึกษาเพื่อสืบค้นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา

- ปี 2548 ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การศึกษาเพื่อสืบค้นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- ปี 2549 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับภาคเหนือ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา